
                                                                                                                             

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจาํป  พ.ศ. 2565 

วันที่  11  กุมภาพนัธ  ๒๕65 

เวลา  09.3๐  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

....................................................................................... 

ผูมาประชมุ 

ลาํดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  

๒. นายสุชน  วาหะรักษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสุชน  วาหะรักษ  

๓. นายประยูร เริงสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประยูร เริงสมุทร  

๔. นายจรูญ  อุหลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายจรูญ  อุหลัง  

๕. นางสาวเมษา  กุลบัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวเมษา  กุลบัส  

๖. นางสาวฐปตา  ติระนนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวฐปตา  ติระนนท  

๗. นายสําเริง  ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสําเริง  ราเขต  

๘. นายประมาณ  ศรีเหมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประมาณ  ศรีเหมาะ  

๙. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายศภุวัฒน  วาหะรักษ  

10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายปฏิพัทธ  มาตรักษา  

11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางอรัญญา  เก็บทรัพย  

12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวจรินณา  วิชาคุณ  

13. นายถาวร  ขุนทอง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายถาวร  ขุนทอง  
 
 

ผูเขารวมประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายพีรยุทธ  มาตรักษา นายกเทศมนตร ี นายพีรยุทธ  มาตรักษา  

๒. นายจํารัส  หยั่งทะเล รองนายกเทศมนตร ี นายจํารัส  หยั่งทะเล  

๓. นางสาวพชัรนิทร  สุภาพ รองนายกเทศมนตร ี นางสาวพชัรนิทร  สุภาพ  

๔. นางวรฉัตร  คงเก้ือ เลขานุการนายกเทศมนตร ี นางวรฉัตร  คงเก้ือ  

5. นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ  

6. นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย  

7. นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล  

8. นายปรัญชัย  ชูรักษ นายชางโยธาปฏิบัติงาน นายปรัญชัย  ชูรักษ  
 

 

 

 

 



 

 

การประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

 สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจําป  พ.ศ. 2565 

วันที่  11  กุมภาพนัธ  ๒๕65 

****************************** 

ผูมาประชุม 

1. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร   ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
2. นายประยูร  เริงสมุทร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
3. นายจรูญ  อุหลัง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   
4. นางสาวเมษา  กุลบัส    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
5. นางสาวฐปตา  ติระนนท   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
6. นายประมาณ  ศรีเหมาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
7. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
8. นายถาวร  ขุนทอง    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

 

ผูลาประชุม 

1. นายสุชน  วาหะรักษ    รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

2. นายสําเริง  ราเขต    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
3. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

  

ผูมารวมประชุม 

1.   นายพีรยุทธ  มาตรักษา   นายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

2.   นายจํารัส  หยั่งทะเล    รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

3.   นางสาวพัชรินทร  สุภาพ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

4.   นางวรฉัตร  คงเก้ือ    เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

5.   นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

6.   นายปรัญชัย  ชูรักษ    นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/.....เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นายถาวร  ขุนทอง  เมื่อที่ประชุมพรอม  นายถาวร  ขุนทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

เลขานุการฯ ทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเขาประจําที่ประชุม 

    ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว    เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล

เกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2565 

ดวยสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   จะดําเนินการประชุมเทศบาล   สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  หมวด  2  การประชุม  ขอ  20 (1)  และ  ขอ  22 

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  หมวด  2  การประชุม  ขอ  20 (1)  

และ  ขอ  22  เทศบาลตําบลเกาะยาว  โดยประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  จึงเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2565  มีกําหนด  30  วัน  

ตั้งแตวันที่   15  มกราคม – 13  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. 2565  ลงชื่อ  นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ประธานสภา

เทศบาลตําบลเกาะยาว  

วันนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนง  12  คน  มาประชุม  9  คน  ครบองค

ประชุมแลว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

ประธานสภาฯ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

- เนื่องจากรองผูวาราชการจังหวัดพังงาซึ่งไดยายมาใหม  คือ  นายเฉลิมศักดิ์  นุช

ประหาร  ตําแหนงเดิมคือหัวหนาสํานักงานจังหวัดภูเก็ต  ในสวนของขาราชการสังกัดกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินจังหวัดพังงา  ขาราชการที่ยายมาใหมคือนายศักดิ์ศรี  วิทุราช  ผูอํานวยการกลุม 

 

 

 /......งานสงเสริมและ 
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 งานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น  ยายมาจากผูอํานวยการกลุมงานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร   

- ในกรณีวันทองถิ่นไทย  วันที่  18  มีนาคม  2565  ทางผูวาราชการจังหวัด

พังงาไดจัดขึ้นท่ีศาลากลาง  (หลังเกา)  ซึ่งจะเชิญนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  และ

ปลัดเทศบาล  เขารวม  3  คน  ซึ่งไมเหมือนกับทุกครั้งที่ผานมา 

- การจัดงานกาชาดจังหวัดพังงา  จะจัดตั้งแตวันที่  1 – 10  เมษายน  2565  

ก็ไมแนใจวาจะไดจัดหรือไม 

- โครงการอนุรักษ เต าทะเลที่ อํา เภอทายเหมือง  เขาใหทางอําเภอเปน

ผูรับผิดชอบ  แตงานที่เราจะตองรับผิดชอบจริง ๆ ก็คือวันทองถิ่นไทย  ซึ่งจะมีการถวายพานพุม

ดอกไม  ณ  ศาลากลาง  (หลังเกา)  และในสวนของนายอําเภอผมจะแจงใหทราบ  ซึ่งจะเดินทางมา

ในวันที่  13  กุมภาพันธ  2565  และจะเขารับตําแหนงในวันที่  14  กุมภาพันธ  2565 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีคะ 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  3/2564   เมื่อวนัที่  28  ธันวาคม  

2564 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอใหที่ประชุมตรวจสอบดู  หากมีขอความใดผิดพลาดหรือตกไปขอใหยกมือขอ

ประธานสภาฯ   แกไขได  ถาไมมีก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม    

ที่ประชุม   ไมมีผูใดขอแกไข 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  หากไมมดีิฉันจะขอมติจากที่ประชุม 

ประธานสภาฯ    ทานผูใดเหน็วารายงานการประชมุครัง้ที่ผานมามคีวามถูกตองและรบัรองขอใหยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ระเบียบวารที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ทานผูใดมีเรื่องจะติดตามบาง 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไมมีเรื่องท่ีจะติดตาม 

 

 

 

/......ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  4.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

ประธานสภาฯ 2565  (โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  CCTV  พรอมติดตั้ง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

(โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  CCTV  พรอมติดตั้ง)   

    หลักการและเหตุผล    เนื่องจากระบบกลองวงจรปดของเทศบาลตําบลเกาะยาว

ไดมีการชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมได  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองจัดซื้อกลองวงจรปด  CCTV  

เพ่ือติดตั้งใหม  แตเนื่องจากไมไดจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไว  

ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองขออนุมัติสภาเทศบาลเพ่ือโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565   การโอนการตั้งจายรายการใหม   โดยมีรายการโอนเพ่ิมและโอนลด  ดังนี ้

    โอนเพิ่ม 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  

รายการโครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  CCTV  พรอมตดิต้ัง  256,000.00 บาท  (สองแสนหาหมื่น

หกพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1. กลองวงจรปด    Hikvision  DS – 2 CD1123GOE-I (C) ICT 

ความละเอียด  2  MP  16  ชุด   

2. มีเดียคอนเวอรเดอร  อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอร 16  ชุด 

3. สายไฟเบอรออฟติก  C6 500 M   38  ชุด 

4. อุปกรณสํารองไฟ  UPS 800 VA   10  ชุด 

5. อุปกรณสํารองไฟเครื่องบันทึก  1000 VA    1   ชุด 

6. อุปกรณยอยใชในการเขาระบบ   16   ชุด 

- หัวไฟเบอร 

- สายแพ็คคอรดยอย 

- แจ็คเขาระบบ 

รวมโอนเพิ่ม  จํานวน  256,000.00 บาท  (สองแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) 

 

/.......โอนลด 
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  โอนลด 

  แผนงานการศึกษา   

-  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนคาจางประจํา

และคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

จํานวน  200,000.00 บาท  (สองแสนบาทถวน) 

-  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนคาจาง

ประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถิ่น  จํานวน  56,000.00 บาท  (หาหมื่นหกพันบาทถวน) 

รวมโอนลด  จํานวน  256,000.00 บาท  (สองแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) 

ระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ในสวนที่เกี่ยวของ  ขอ  27  

การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็น

ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมบาง  หรือจะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

นายประมาณ  ศรีเหมาะ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายประมาณ  

สมาชิกสภาฯ    ศรีเหมาะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  อยากทราบวาการรื้อถอนของชุดเกาตองมีงบกันอีกหรือ 

 เปลา  หรือวาผูมาจัดตั้งใหมรื้อถอนใหแลวติดตั้งของใหม  เพราะวาเดี๋ยวมันจะมีปญหาเรื่องการรื้อ

ถอนอีก 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ในสวนของการรื้อถอนก็เปนหนาที่ของผูรับเหมา   

นายกเทศมนตรี  

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง  ขอเชิญคะ   

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   ไมมีสมาชิกทานใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีก   

นางเสาวคนธ เรงิสมุทร  หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหโอนเงนิงบประมาณราย                    

ประธานสภาฯ  จาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (โครงการจดัซื้อกลองวงจรปด  CCTV  พรอมติดตัง้) 

   ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม    ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  (โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  CCTV  พรอมติดตั้ง) 

/......นางเสาวคนธ 

 



-6- 

 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  4.2 ญัตติขออนุมัติการยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียน  

ประธานสภาฯ ทองถิ่น  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้  

   ญัตติขออนุมัติการยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียน 

ทองถิ่น 

   หลกัการและเหตุผล  เนื่องจากจังหวัดพังงาไดแจงหนังสือ  ที่ พง 0018.1/ว 

590  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ  2565  เรื่อง  การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือ

สํานักทะเบียนทองถ่ิน  โดยใหเปนไปตามประกาศเรื่อง  หลักเกณฑการจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวม

สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น  พ.ศ. 2564  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง  

ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักทะเบียนทองถ่ินที่จัดตั้งใหมและสํานัก

ทะเบียนกลางกําหนด  ใหนายอําเภอและนายกเทศมนตรีรวมกันพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

หากไมเปนไปตามหลักเกณฑฯ ใหพิจารณายุบ  หรือควบรวมตามที่กําหนดไวในประกาศสํานัก

ทะเบียนตอไป 

   การจัดตั้งสํานักทะเบียนทองถิ่น  มีหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังนี ้

1. ตองมีจํานวนราษฎรตามทะเบียนบานและทะเบียนประวัติรวมกันไมนอยกวา  

5,000  คน  และตองมีจํานวนราษฎรคงเหลืออยูในสํานักทะเบียนเดิมไมนอยกวา  5,000  คน 

2. สํานักทะเบียนทองถ่ินที่จะจัดตั้งตองมีรายไดจริงไมรวมเงินอุดหนุนตั้งแต  15  

ลานบาทขึ้นไป 

3. ตองมีพ้ืนที่  มีวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือและระบบคอมพิวเตอรที่พรอมสําหรับ

ปฏิบัติงาน 

4. ตองมีเจาหนาที่หรือพนักงานประจําไมต่ํากวาระดับชํานาญงานข้ึนไป  ที่เคย

ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา  6  เดือน  หรือผานการอบรมฝกปฏิบัติงานทะเบียนมาแลว  ที่พรอม

จะแตงตั้งใหเปนผูชวยนายทะเบียน 

5. ตองผานความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 

ใหนายอําเภอประสานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสํานักทะเบียน

ทองถิ่น  (เทศบาลตําบล)  ที่ไมมีความพรอมและไมเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักทะเบียนกลาง

กําหนดใหพิจารณายุบหรือควบรวม  โดยกําหนดใหอําเภอรายงานผลการดําเนินการใหจังหวัดพังงา

ทราบ  ภายในวันที่  21  กุมภาพันธ  2565 

 

 

/.......ตามหนังสือ 
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ตามหนังสือในสวนของประกาศสํานักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑการจัดตั้ง  

ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน  พ.ศ. 2564  ตามที่ไดประกาศ

หลักเกณฑการจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินไวแลว  ตาม

ประกาศสํานักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑการจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอ

หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน  ลงวันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2552  นั้น 

เพ่ือใหการจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น

เปนไปดวยความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา  8/1  และมาตรา  8/2  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  และมาตรา 32  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2545  ผูอํานวยการทะเบียน

กลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานัก

ทะเบียนทองถิ่น  ดังนี ้

ขอ  1  ประกาศฉบับนี้  เรียกวา  “ประกาศสํานักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑ

การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน  พ.ศ. 2564” 

ขอ  2  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกประกาศสํานักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑการจัดตั้ง  ยุบ

หรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น  ลงวันท่ี  18  กันยายน  พ.ศ. 2552  

และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ  4  การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอ  ใหมีหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียน

บานและทะเบียนประวัติรวมกันไมนอยกวา  15,000  คน  โดยจํานวนราษฎรของสํานักทะเบียน

อําเภอเดิมที่อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นเคยอยูในเขตพ้ืนที่ตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียน

บานและทะเบียนประวัติรวมกันคงเหลือไมนอยวา  15,000  คน  หรือ 

(2) สํานักทะเบียนที่จัดตั้งใหมตองมีระยะทางตามถนนสายหลักอยูหาง

จากสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินที่มีระบบปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรดวย

คอมพิวเตอรออนไลน  ไมนอยกวา  10  กิโลเมตร 

เมื่อครบหลักเกณฑตามที่กําหนดไวใน  (1)  หรือ  (2)  แลวใหนาย

ทะเบียนอําเภอสํานักทะเบียนอําเภอเดิมเสนอความเห็นใหนายทะเบียนจังหวัดพิจารณา  แลวใหนาย

ทะเบียนจังหวัดเสนอความเห็นใหผูอํานวยการทะเบียนกลางพิจารณา 

 

/......ขอ  5  การจัดตั้ง 
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  ขอ  5  การจัดตั้งสํานักทะเบียนทองถ่ิน  ใหมีหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(1)  ทองถิ่นที่จัดตั้งสํานักทะเบียนใหมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐาน

ทะเบียนบานและทะเบียนประวัติรวมกันไมนอยกวา  5,000  คน  โดยจํานวนราษฎรของสํานัก

ทะเบียนอําเภอ  หรือสํานักทะเบียนทองถิ่นเดิมที่ทองถ่ินนั้นเคยอยูในเขตพ้ืนท่ีตองมีจํานวนราษฎร

ตามหลักฐานทะเบียนบานและทะเบียนประวัติรวมกันคงเหลือไมนอยกวา  5,000  คน 

(2) ทองถ่ินที่จะจัดตั้งสํานักทะเบียนขึ้นใหมตองมีรายไดจริงไมรวมเงิน

อุดหนุนตั้งแต  15  ลานบาทขึ้นไป 

(3) มีสํานักงานที่มีพ้ืนที่เพียงพอ  เหมาะสม  และมีความมั่นคงแข็งแรง  

มีวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  และระบบคอมพิวเตอรพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

ใหบริการประชาชน 

(4) มีเจาหนาที่หรือพนักงานประจําที่ดํารงตําแหนงไมต่ําวาระดับชํานาญ

งานขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนซึ่งเทียบเทาที่พรอมจะแตงตั้งใหเปนผูชวยนาย

ทะเบียนทองถิ่น 

(5) เจาหนาที่หรือพนักงานตาม  (4)  จะตองเปนผู ท่ีเคยปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎรมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  6  เดือน  หรือผานการอบรมและฝกปฏิบัติงานดานการ

ทะเบียนตามทายประกาศ 

(6) ตองผานความเห็นชอบของสภาทองถ่ินนั้น 

เมื่อครบหลักเกณฑตามที่กําหนดไวใน  (1)  ถึง  (6)  แลว  ใหนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเขต  ของสํานักทะเบียนอําเภอเดิมหรือสํานักทะเบียน

ทองถิ่นเขตเดิม  เสนอความเห็นชอบใหนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  

แลวแตกรณพีิจารณาแลวใหนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  เสนอความเห็น

ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางพิจารณา 

  ขอ  6  ในกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนในการใหบริการประชาชน  ผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางอาจยกเวนหลักเกณฑและเงื่อนไขบางประการในการจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือ

สํานักทะเบียนทองถ่ินได  ทั้งนี้  ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางแตงตั้ง

ใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและประเมินความพรอมของอําเภอ  กิ่งอําเภอ  และทองถิ่นที่ประสงคจะ

ขอจัดตั้งสํานักทะเบียน 

  ขอ  7  สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินที่ไดรับการจัดตั้งแลว  หาก

มีองคประกอบไมครบตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  1  หรือขอ  2 (1)  ถึง  (6)  แลวแตกรณี  

และไดรับความเห็นชอบจากสํานักทะเบียนจังหวัดหรือสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี

ใหยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนดังกลาว  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางแตงตั้งคณะกรรมการ 

 

/.......ตรวจสอบและ 
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 ตรวจสอบและประเมินความพรอมของสํานักทะเบียนนั้นเพ่ือเสนอความเห็นอีกครั้ง  หากความเห็น

สอดคลองในแนวทางเดียวกันใหผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียน

นั้นกับสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินที่มีเขตพื้นที่ติดตอกัน  โดยใหพิจารณาความ

สะดวกของประชาชนในการขอรับบริการเปนสําคัญ 

  ขอ  8  ใหรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง  เปน

ผูรักษาการตามประกาศนี้  มีอํานาจในการวินิจฉัยตีความและพิจารณาขอหรือในสวนที่เก่ียวของ

เพ่ือใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้   

  ประกาศ  ณ  วันที่   27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  นายธนาคม  จงจิระ  

ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

  ในสวนของเทศบาลตําบลเกาะยาว  เราเปนสาขาของสํานักงานทองถิ่น  แตถา

หลักเกณฑนี้  ขอ  1  ถึง  ขอ  6  ผมมองวาจะไมเขาหลักเกณฑ  ถาสมาชิกสภาเทศบาลทานใด

สงสัยก็สอบถามไดนะครับ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีคะ  กอนจะขอมติจากที่ประชุมอยากจะขอใหคุณถาวร     

ประธานสภาฯ ขุนทอง  ชวยสรุปใหหนอยคะเพ่ือที่สมาชิกสภาเทศบาลจะไดแจงชาวบานไดทราบ 

นายถาวร  ขุนทอง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม 

นักวเิคราะหฯ นายถาวร  ขุนทอง  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  เนื่องจากมีระเบียบ

ประกาศมาเมื่อเดือนธันวาคม  2564  วาสํานักทะเบียนถาไมมีคุณสมบัติตามที่กลาวมา  6  ขอ  

จะตองยุบรวมเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว  จริง ๆ แลวงานทะเบียนของเทศบาลตั้งขึ้นมาพรอม

สุขาภิบาล  จากแตกอนสามารถตั้งสํานักทะเบียนได  ปฏิบัติงานได  แตพอมีระเบียบตัวนี้ขึ้นมาซึ่ง

เขาก็ระบุไวแลววาตองเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศตัวนี้  ถายุบแลวเราตองแจงประกาศให

ประชาชนทราบตอไป  เพราะตามหลักเกณฑตองดําเนินการยุบ  ซึ่งวันกอนมีการประชุมผูบริหารผม

ก็ไดเขารวมฟงดวย  ผูวาราชการจังหวัดพังงาก็ไดพูดถึงการยุบสํานักทะเบียน  ผูวาราชการจังหวัด

พังงาก็ไดสั่งการมาวาใหนายอําเภอประสานกับผูบริหารทองถ่ินใหดําเนินการตามประกาศหนังสือสั่ง

การ  ถาไมเขาหลักเกณฑก็ใหดําเนินการใหเขาตามหลักเกณฑที่ประกาศ  นั่นก็คือเทศบาลตําบล

เกาะยาวไมเขาหลักเกณฑท้ัง  6  ขอ  คือ 

1. มีประชาชนไมนอยกวา  5,000  คน  แตของเทศบาลตําบลเกาะยาวมีแค  

800  คน 

2. งบประมาณ  15  ลานบาท  ของเทศบาลตําบลเกาะยาวเรามีไมถึง 

3. วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เราก็ใชของอําเภอซึ่งของเราเองไมม ี

4. เจาหนาที่บรรจุของเราไมมี  จะมีแตผูชวยซึ่งไมนับจะนับเฉพาะขาราชการ 

 

 

/.......และวัตถุประสงค 
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และวัตถุประสงคที่เขาตองการจะยุบเพราะเขาตองการลดระยะเวลาของประชาชน  เพราะอยางของ

เทศบาลตําบลเกาะยาวประชาชนตองมาที่เทศบาลกอน  แลวเราถึงจะไปที่อําเภอ  และจะตองกลับที่

เทศบาลอีกครั้งเพ่ือที่จะเซ็นเอกสารหรือใหประชาชนตามไปเซ็นเอกสารที่อําเภอก็จะเสร็จสิ้นท่ี

อําเภอทีเดียว  สวนการยุบตอไปเทศบาลตําบลเกาะยาวจะประชาสัมพันธประกาศใหประชาชน

ทราบตอไป  

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ผมขอเสริมคุณถาวร  ขุนทอง  ในสวนของการจัดตั้ง  

 ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น  ผมมองวาที่สามารถดําเนินการ

ตอไปไดก็มีเทศบาลเมืองพังงา  เทศบาลเมืองตะกั่วปา  และเทศบาลที่นาจะตองยุบซึ่งมีประชาชนไม

ถึง  5,000  คน  ก็คือ 

1. เทศบาลตําบลทายเหมือง 

2. เทศบาลตําบลทับปุด 

3. เทศบาลตําบลครุะบุรี 

4. เทศบาลตําบลโคกกลอย 

5. เทศบาลตําบลกระโสม 

6. เทศบาลตําบลทานา 

7. เทศบาลตําบลเกาะยาว 

8. เทศบาลตําบลพรุใน  

ผมขอทําความชี้แจงวาที่เขาหลักเกณฑก็คือเทศบาลตําบลพรุใน  มีประชาชนเกิน  5,000  คน  แต

ปญหาคือการมีทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลพรุในเปนเขตยอยของอําเภอ  ไมไดจัดตั้งเหมือน

ของเรา  ซึ่งพอจัดตั้งก็จะดําเนินการไดในเรื่องของการแจงเกิด  แจงตาย  แตไมสามารถทําบัตร

ประชาชนไดจะตองมาทําที่อําเภอเหมือนเดิม  ก็ไดคุยกับเทศบาลตําบลพรุในซึ่งเขาก็จะตองจาง

เจาหนาที่ เพ่ิมอีก  1  คนเพื่อเซ็น  ตอนนี้ทางเทศบาลตําบลเกาะยาวก็มีรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลเปนผูเซ็น  ซึ่งทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็คือคุณวิภา  อุปมา  ก็ตองผานการอบรมนี่คือ

ปญหา  ในกรณีที่ยุบรวมกับอําเภอเราก็ตองประชาสัมพันธแจงใหชาวบานในเขตเทศบาลทราบ  

เพราะมันจะตองแกระบบใหมหมดจากที่ของเราตอนนี้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเปนผูเซ็น  

ตอไปก็จะตองใหปลัดอําเภอเปนผูเซ็น  ก็ประมาณ  1 – 2  เดือน  แตตอนนี้ใหสภาแหงนี้ได

พิจารณากอนวาเห็นควรใหยุบเพราะไมเขาหลักเกณฑก็จะใหคุณถาวร  ขุนทอง  ไดเพ่ิมเติมอีกหนอย

ครับ 

นายถาวร  ขุนทอง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม 

นักวเิคราะหฯ นายถาวร  ขุนทอง  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ตามหลักเกณฑผูวา 

 ราชการจังหวัดพังงาก็ไดสั่งการมาแลวตองเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ  แตของเราหรือทุก ๆ ที่ 

 

/.......จะมีปญหา 
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จะมีปญหางานบุคลากร  ถายุบสํานักทะเบียนงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรโดนยุบไปดวย  ตําแหนง

ตาง ๆ ยุบหมด  แนวทางของสํานักงานดําเนินการตอไปอยางไร  จะหาทางชวยเหลืออยางไร  ซึ่ง

เดี๋ยวทางสภาไมเขาใจอีกคือในแผนอัตรากําลังตองมีภารกิจของงานทุกงาน  ถายังมีตําแหนงมันจะมี

ปญหาภายหนา 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  คือมันไมเขาหลักเกณฑตรงท่ีวาระยะทางไมนอยกวา 

10  กิโลเมตร  และประชากรไมนอยกวา  5,000  คน  แตถาระยะทางเกิน  10  กิโลเมตร  

ประชากรเกิน  5,000  คน  จะเปนดุลพินิจของคณะกรรมการจังหวัดโดยอํานาจผูวาราชการ

จังหวัด 

นางเสาวคนธ เรงิสมุทร  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเพ่ิมเติมอีกบางคะ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   ไมมีสมาชิกทานใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีก   

นางเสาวคนธ เรงิสมุทร  หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหยบุหรือควบรวมสาํนัก 

ประธานสภาฯ  ทะเบยีนทองถิน่ไปใหสํานักทะเบยีนอําเภอ  ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม    ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนทองถ่ินไปใหสํานัก 

  ทองถิ่นทะเบียนอําเภอ   

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  4.3  ญัตติพิจารณาเรื่องกําหนดจํานวนระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม

ประธานสภาฯ   สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  2565  และสมัยแรกของป  2566 ขอเชิญเลขานุการ 

 สภาชี้แจง 

นายถาวร  ขุนทอง  ตามมาตรา  24  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง
เลขานุการฯ   ปจจุบัน  ไดบัญญัติวา 

    ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

    ขอ  20  นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ  6  แลว  การประชุม
สภาทองถ่ินมี  2  ประเภท  คือ 

(1) การประชุมสามัญ 

(2) การประชุมวิสามัญ 

 

 

/........ขอ  21  การกําหนด 
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ขอ  21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําประยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป
ถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  ใหประธานสภาทองถิ่น
นําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป  โดยใหนําความในขอ  11  มาใชบังคับ
โดยอนุโลมเมื่อสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ินพรอมท้ัง
ปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ    ฉะนั้น  จึงขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ไดเสนอและกําหนดระยะเวลาและวัน

เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป  สมัยที่  2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  ประจําป  2565  และสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของปถัดไป  คือป  2566  ขอเชิญคะ 

นางสาวเมษา  กุลบัส  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวเมษา  กุลบัส  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ดิฉันขอเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป  2565  ระยะเวลา   

 30  วัน  วันเริ่มตนประชุมวันที่  ๑ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕65 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม    มีผูรับรองจํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 

1. นายจรูญ  อุหลัง 

2. นายประมาณ  ศรีเหมาะ 

นางสาวจรินณา  วชิาคุณ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวจรินณา  สมาชิกสภาฯ 

 วิชาคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ดิฉันขอเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป  2565  

  ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุมวันที่  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕65 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม    มีผูรับรองจํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 

1. นางสาวเมษา  กุลบัส 

2. นางสาวฐปตา  ติระนนท    

นางสาวฐปตา  ติระนนท  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวฐปตา  สมาชิก

สภาฯ  ติระนนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ดิฉันขอเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป  2565  

ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุมวันที่  ๑9  กันยายน – 18  ตุลาคม  ๒๕65 

 

 
 

/.......นางเสาวคนธ 
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นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม    มีผูรับรองจํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 

1. นางอรัญญา  เก็บทรัพย 

2. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ 

นายปฏิพัทธ  มาตรักษา  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายปฏิพัทธ  

สมาชิกสภาฯ  มาตรักษา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ผมขอเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  2566 

   ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุมวันที่  ๑6  มกราคม – 14  กุมภาพันธ  ๒๕66 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม    มีผูรับรองจํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 

1. นายประยูร  เริงสมุทร 

2. นางสาวฐปตา  ติระนนท 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง  ขอเชิญคะ 

ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  ไมมี 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  เมื่อไมมี  ก็สรุปวาการกําหนดจํานวนระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสภาเทศบาล   

ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  ประจําป  2565  และสมัยแรกของป  2566  เปนดังนี ้

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจําป  2565  ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุม
วันที่  ๑ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕65 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป  2565  ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุม
วันที่  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕65 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป  2565  ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุม
วันที่  ๑9  กันยายน – 18  ตุลาคม  ๒๕65 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2566  ระยะเวลา  30  วัน  วันเริ่มตนประชุม

วันที่  ๑6  มกราคม – 14  กุมภาพันธ  ๒๕66 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
 

/......ระเบียบวาระที่  5 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น  ๆ      

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ทานผูใดมีเรื่องที่จะเสนอเขาระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  บาง  ถามีก็ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ 

นางสาวเมษา  กุลบัส  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวเมษา  กุลบัส  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  อยากจะสอบถามเรื่องรถขยะ  เพราะตอนนี้ใชรถกระเชามาก็นานแลว   

 กลัววาใชงานนาน ๆ จะเกิดความเสียหาย  ไมทราบวาติดขัดขั้นตอนไหนหรือเปลา 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ผมขอชี้แจงในสวนของความลาชา  คือเนื่องจากเราแตง 

 ตั้งหัวหนาพัสดุ  เพราะเจาหนาที่ไดยายไปกรมการปกครองและทางกองคลังก็ไดแตงตั้งหัวหนาพัสดุ 

 คนใหมก็คือคุณบุญธิดา  เก็บทรัพย  ตอนนี้ทางจังหวัดไดสง  e-GP  เมื่อสองวันที่ผานมา  ตอนนี้ก็ได 

 ระบบ  e-GP  มาแลวก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจางได  แตเนื่องจากเจาหนาที่เทศบาลไดสอบหัวหนา

สวนไดและจะยายไปเทศบาลตําบลขุนทะเล  ในวันที่  1  มีนาคม  2565  เราจําเปนตองชะลอไว

กอน  ตอนนี้เทศบาลตําบลเกาะยาวไดผูที่สอบไดผู อํานวยการกองคลังแลว  ซึ่งจะมาวันที่  1  

มีนาคม  2565  ก็จะเริ่มดําเนินการตอไป  เพราะโครงการจัดซื้อรถขยะเปนโครงการใหญ  

โครงการที่จะดําเนินการตอนนี้คือโครงการตีเสนจราจรในเขตเทศบาล  ซึ่งเปนโครงการที่จัดซื้อจัด

จางไดในชวงท่ีเจาหนาที่จะยายไปดํารงตําแหนงใหมที่เทศบาลตําบลขุนทะเล  อําเภอลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  และที่ลาชาก็เพราะวาสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดพังงา  (สตง.จ.

พังงา)  เขามาตรวจสอบบัญชีทรัพยสิน  ตรวจการเงินบัญชี  ตั้งแตวันที่  30  กันยายน  2564  

จนถึงปจจุบัน 

นางสาวเมษา  กุลบัส  เรื่องวงเวียนที่เคยคุยกันไวไมทราบวาดําเนินการไปถึงไหนแลว  ก็มองวาถาเกิดวา 

สมาชิกสภาฯ    ทําเรียบรอยก็จะเกิดความสวยงาม 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  -  ในสวนของวงเวียน  วันนั้นทางชางผูออกแบบไดนําเอกสารจากกองชางไป  กอง 

นายกเทศมนตรี ชางก็ไดอธิบายในสวนนี้วาจะใชบริเวณไหน  จุดไหน  ตอนนี้อยูที่ข้ันตอนการประมาณการราคาของ

ผูออกแบบ 

- เรื่องการขยายเสาไฟฟา  เนื่องจากเราไดเคลื่อนยายเสาไฟฟาแตคาใชจายของ

การไฟฟาอําเภอถลาง  จํานวนหาหมื่นสามพันกวาบาทซึ่งผมมองวามันเกินความเปนจริง  ถา 2 – 3  

หม่ืนผมก็ไมมีปญหา  ตอนนี้ผมพาไฟฟามาดูหนางานและหลังจากนั้นใหเขาประมาณการคาใชจาย  

ก็ขอใหทางกองชางไดชี้แจงตอ     

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย  

นายชางโยธาฯ   ชรูักษ  ตําแหนง  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  เรื่องวงเวียนที่จะทําตรงสามแยกเซเวนฯกับสามแยกราน 

 

/.......โรตีชาวเกาะ 
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โรตีชาวเกาะ  อยางที่นายกเทศมนตรีบอกวาวันนี้ผมคุยกับทางผูออกแบบแลววาเราตองการเปลี่ยน

วัสดุบางรายการจากเหล็กเปนสแตนเลสเพราะมันอยูใกลทะเล  เพราะสแตนเลสจะทนกวาเหล็กก็ให

เขาทําคิวงานอะไรมา  สําหรับผมก็ตองปรับลดหลาย ๆ สวน  ซึ่งเขาทํามาในรูปแบบเอกชน  ก็อยาง

ที่นายกเทศมนตรีบอกวาเสาไฟ  2  ตนหาหมื่นกวาบาท  ผมก็ตกใจตอนแรกที่คุยสองหมื่นหาพัน

บาท  พอมาหาหมื่นกวาบาทก็คุยกับนายกเทศมนตรีวาเดี๋ยวจะออกแบบตรงนั้นเอง  มันมีระยะหาง

ตรงนั้นอยูท่ีเราสามารถเพ่ิมวงเลี้ยวใหรถไดถากรณีที่เราตั้งเสาท่ีเราจะทําเพ่ือเพิ่มวงเลี้ยวใหรถเรายัง

มีระยะอีก  1  เมตร  ผมก็ตองรอแบบจากผูออกแบบอีกทีวาใหญประมาณไหน  เราจะไดเริ่มขยาย

ถนนตรงนั้น 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ผมขอเสริมจากคุณปรัญชัย  ชูรักษ  วันกอนที่ไฟฟาบอกวาจะมีปญหาเรื่อง 

นายกเทศมนตรี สายโทรศพัทอะไรบาง  ตอนนี้สายโทรศัพทเขาไดตัดออกแลวในบริเวณนั้น  ซึ่งไมมีผลกระทบกับเสา

ไฟตนนั้นแลว  และผมก็มองวาการรื้อสายประมาณ  4  เสน  แตคาใชจายสูงเกินไปมันเกินความ

เปนจริง  เดี๋ยวผมจะใหคุณถาวร  ขุนทอง  ชี้แจงตอ   

นายถาวร  ขุนทอง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม

นักวเิคราะหฯ นายถาวร  ขุนทอง  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ผมขอเพ่ิมเติมจาก 

นายกเทศมนตรี  จริง ๆ แลววงเวียนใหญกระบวนการถามีการประเมินราคามาแลวจะตองเอา

ลักษณะ  ราคา  มาปรับปรุงในแผน  5  ป  ซึ่งถามกีารประเมินคาใชจายหมดแลวก็จะมาใสในระบบ

มาปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนและมาตั้งจุดพิกัด  เพราะทุกงานจะตองมีจุดพิกัดมันตองมีบอกขนาด  บอก

ยอดเงินอะไรทั้งหมดแลวพอใสในแผนเสร็จเราตองมาถามขอมูลกองคลังวามีงบประมาณเขามา

เทาไร  ซึ่งโครงการนี้งบประมาณเปนลานกวาบาทตองนําเขาสภาเพื่อมาโอนตั้งจายรายการใหม  

ตองมียอดเงินจากงานที่เราไมไดดาํเนินการ  สมาชิกสภาจะไดเขาใจวาทําไมถึงชา  จริง ๆ แลวถาให

ถูกตองจะตองวางแผนไวตั้งแตปกอนแลวมาใสแผนไมตองมาปรับปรุง  ตามหลักความเปนจริงพอป

เปลี่ยนของมันเปลี่ยนมันตองมีการปรับเปลี่ยนราคากอสราง  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนหมด

เพราะสินคาที่ประมูลไวมันไมคงที่  แลวที่กําหนดจริง ๆ มันตองตามแผน  

นายประมาณ  ศรีเหมาะ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายประมาณ 

สมาชิกสภาฯ  ศรีเหมาะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ผมขอสอบถามคือชวงถนนหนารานบังพงษ  จะมีสายไฟ

หอย  เสาไฟเอียงอยู  ผมเคยปรึกษากับเขาแลวจะชวยแกไขใหมันตึงหนอย  เพราะดูแลวมัน

อันตรายไมทราบวาจะแกไขหรือแจงทางไหนไดบาง  เพราะผมเห็นมันนานแลวการซอมแซมเกี่ยวกับ

สายไฟที่หอย   

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ผมขอชี้แจงเรื่องสายโทรศัพทของ TOT  วันนั้นผมก็คุยแลววาในกรณีของ

นายกเทศมนตรี สายโทรศัพท  TOT  เขาจางบริษัทเอกชนซึ่งจะมีทั้งสายของ  TOT  สายกลองวงจรปดของเทศบาล 

ตําบลเกาะยาวกม็ี  สําหรับ  TOT  เขาจางเหมาทั่วประเทศซึ่งเขาจะเขามาดําเนินการหลังจากนี ้ แต 

 
 

/.......ในสวนกรณ ี
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ในสวนกรณีสายไฟเวลาติดตั้งเขาไมไดแจงเทศบาล  และผมก็ไดคุยกับ  TOT  แลววาเดี๋ยวเขาจะเขา

มาดําเนินการให 

นางสาวฐปตา  ติระนนท  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวฐปตา  สมาชิก

สภาฯ  ติระนนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เรื่องหองน้ําที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ  เห็นผูรับเหมาไดหยุด 

  ทําไปแลว  ติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปลา  

นายพรียุทธ  มาตรกัษา  ในสวนของหองน้ําสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตอนนี้ทางเทศบาลก็ไดทําหนังสือเตือน

นายกเทศมนตร ี ไป  2  ครั้ง  ใหเขามาดําเนินการ  แตจะมีระเบียบวาดวยเรื่องละเวนเรื่องคาปรับ  เนื่องจาก 

สถานการณโควิด-19  จะมีคําสั่งจากรมบัญชีกลางวาเนื่องจากสถานการณก็จะไมมีคาปรับ  ซึ่งท้ัง

ทางกองชางและกองคลังไดทําหนังสือเตือนไปแลวใหรีบเขาดําเนินการ  แตขั้นตอนมีประกันสัญญา

อยู  5%  ปญหาคือสัญญาหมดไปแลว  แตคาปรับไมสามารถปรับเขาไดตามประกาศกรณีภาวะ

ฉุกเฉิน  ถาไมตอ พรก.ฉุกเฉินเราสามารถปรับเขาได 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม            ไมม ี

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  เมื่อไมมี  บัดนี้หมดเรื่องที่จะนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมแลว  ดิฉันขอปด

ประธานสภาฯ ประชุม        

ปดประชุมเวลา  ๑1.40 น.  

    

     (ลงชื่อ).....................นายถาวร  ขุนทอง....................................................... 

            (นายถาวร  ขุนทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2565  ในวันที่  11  กุมภาพันธ  2565  แลวเห็นวาถูกตองตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

/.........(ลงชื่อ)........... 
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        (ลงชื่อ).................นางอรัญญา  เก็บทรัพย................................. 

   (นางอรัญญา  เก็บทรัพย) 

 

 

       (ลงชื่อ)..............นางสาวฐปตา  ติระนนท...................................... 

(นางสาวฐปตา  ติระนนท) 

 

       (ลงชื่อ)..............นางสาวจรินณา  วิชาคุณ...................................... 

 (นางสาวจรินณา  วิชาคุณ) 

  เทศบาลตําบลเกาะยาว   ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2565  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 

พ.ศ. 2565  ในวันที่  .................................................................................  เปนการถูกตองแลว 

   

 

         นางเสาวคนธ  เริงสมุทร 

(นางเสาวคนธ  เริงสมุทร) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

                      ................................................. 

 

 


